

Số: /BC-UBND

Ia H'Drai, ngày tháng 5 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Về việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri**

Thực hiện Công văn số 28/TTHĐND-TH ngày 04/4/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; Ủy ban nhân dân huyện trả lời một số kiến nghị của cử tri, cụ thể như sau:

**I. Về nội dung giải quyết, trả lời cử tri thuộc thẩm quyền cấp huyện:** Ủy ban nhân dân huyện đã trả lời cụ thể tại Báo cáo số 531/BC-UBND ngày 06/5/2022 (Có Báo cáo kèm theo).

**II. Tổng hợp nội dung trả lời cử tri thuộc thẩm quyền cấp xã:**

**1. Xã Ia Đal:**

**Nội dung 1:** Cử tri Phạm Văn Quang, thôn 1, xã Ia Đal kiến nghị: Công ty cổ phần Trường Long thi công đường Tỉnh lộ 675a làm tràn ao cá gây thiệt hại cho người dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã làm việc với Công ty để bồi thường cho Nhân dân.

**Trả lời:** Ủy ban nhân dân xã Ia Đal đã tiến hành xác minh, làm việc với Công ty cổ phần Trường Long để thỏa thuận đền bù cho hộ dân bị thiệt hại theo quy định.

**Nội dung 2:** Cử tri xã Ia Đal kiến nghị: Vào mùa khô nhiều khu vực thiếu nước sinh hoạt, việc đào, nạo vét giếng gặp nhiều khó khăn. Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm, có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ lâu dài giúp bà con Nhân dân.

**Trả lời:** Trước tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô trên địa bàn xã. Ủy ban nhân dân xã đã kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện và vận động người dân nạo vét giếng vào mùa khô và các nguồn kinh phí của nhà nước và các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn xã để đầu tư giếng nước sinh hoạt tập trung cho người dân. Đến thời điểm hiện tại đã có 05 công trình (tại thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4) được đầu tư xây dựng trên địa bàn. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục kiến nghị, vận động kinh phí để xây dựng thêm công trình nước sạch phục vụ sinh hoạt cho người dân trong mùa khô.

**Nội dung 3:** Cử tri Lê Văn Bình, thôn 7, xã Ia Đal kiến nghị: Đề nghị cấp trên tiếp tục đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn cho Nhân dân.

**Trả lời:** Ủy ban nhân dân xã đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bổ sung vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021- 2025 theo quy định để sớm có kinh phí làm đường giao thôn nông thôn trên địa bàn xã.

**Nội dung 4.** Cử tri Vi Trung Tuấn và Hà Văn Thế, thôn 7, xã Ia Đal kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân xã đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn và cấp cây, con giống để phát triển sản xuất.

**Trả lời:**

- Về xây dựng Nhà văn hóa thôn 7:

Theo thiết kế mẫu tại Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum dự kiến kinh phí đầu tư nhà văn hóa thôn 400 – 550 triệu đồng. Mặt khác, theo Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước trong đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Đối với xây dựng mới: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng/nhà. Tập thể Ban nhân dân thôn phải vận động thêm nguồn kinh phí xã hội hóa, bên cạnh đó phải triển khai tiến hành họp thôn để vận động sự đóng góp kinh phí, nhân công của các hộ dân trên địa bàn thôn.

Năm 2020, Ủy ban nhân dân xã đã lập Báo cáo số 509/BC-UBND ngày 26/08/2020 về việc tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021; tổng hợp kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban nhân dân xã, trong đó có đề xuất xây dựng dự án công trình Nhà Văn hóa thôn 7 để đảm bảo việc sinh hoạt cộng đồng cho người dân thôn 7. Ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, sau khi Ủy ban nhân dân huyện bố trí được kinh phí hỗ trợ, Ủy ban nhân dân xã sẽ lên kế hoạch đầu tư thực hiện và thông báo đến nhân dân thôn 7 biết.

- Về việc cấp cây, con giống: Xuất phát từ nhu cầu sản xuất của người dân trên địa bàn xã, giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân xã đã triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ sản xuất, mô hình sinh kế cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn xã, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; đã triển khai thực hiện các dự án như: hỗ trợ chăn nuôi lợn thịt, lợn sinh sản, gà thả vườn, chăn nuôi bò sinh sản, hỗ trợ giống, thức ăn và cải tạo ao nuôi cá, hỗ trợ phân bón cho cây cà phê, hỗ trợ cây trồng phân tán... để nhân dân phát triển sản xuất, tăng thêm thu nhập, trong đó các hộ gia đình trên địa bàn thôn 7 cũng đã được hỗ trợ khi tham gia các dự án. Giai đoạn 2021 - 2025, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ sản xuất, mô hình sinh kế cho các hộ gia đình trên địa bàn xã, sau khi có nguồn kinh phí phân bổ từ cấp trên.

**Nội dung 5:** Cử tri Trần Thị Hồng Sơn, thôn 7, xã Ia Đal kiến nghị: Được biết một số thôn ở xã khác được hỗ trợ kinh phí làm nhà ở đối với các hộ dân mới chuyển đến. Hiện gia đình và nhiều hộ khác mới chuyển từ các tỉnh khác đến, vậy chúng tôi có được hưởng các chế độ này không.

**Trả lời:** Năm 2021 trên địa bàn huyện triển khai Đề án thu hút bố trí sắp xếp dân cư tại điểm dân cư số 64, thôn Ia Dor, xã Ia Toi, huyện Ia H' Drai theo Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh “Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H' Drai, tỉnh Kon Tum( gọi tắt Đề án 285). Theo đó các hộ dân thực hiện

theo Đề án được hưởng một số chính sách thu hút như hỗ trợ lương thực, tiền xây dựng nhà ở... Hộ gia đình Trần Thị Hồng Sơn và một số hộ khác mới chuyển từ các tỉnh khác đến địa bàn thôn 7 làm công nhân cao su cho chi nhánh 716 không được hưởng các chế độ này vì không nằm trong phạm vi của Đề án.

**Nội dung 6:** *Cử tri Vi Văn Phút, thôn Chư Hem, xã Ia Đal kiến nghị: Đề nghị cấp trên xây dựng cầu thôn 4 vì mùa mưa ngập nước các cháu không thể đến trường được.*

**Trả lời:** Đoạn đường từ thôn 4 và thôn Chư Hem có 02 cây cầu dân sinh đã được đầu tư xây dựng, tuy nhiên khi các trận mưa lớn kéo dài trong vài ngày thì xảy ra ngập cầu cục bộ trong vài tiếng đồng hồ gây trở ngại trong việc đi lại của nhân dân. Để nâng cấp 02 cây cầu này, Ủy ban nhân dân xã xin tiếp thu ý kiến và đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện để đầu tư kinh phí nâng cấp, xây dựng trong giai đoạn 2022 - 2025. Vì kinh phí đầu tư nâng cấp, xây dựng cầu vượt quá thẩm quyền, chức năng của Ủy ban nhân dân xã.

## **2. Xã Ia Dom:**

**Nội dung 1:** *Cử tri Phạm Thị Hà, thôn 3, xã Ia Dom kiến nghị: Tôi được Công ty cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân cho sử dụng đường dây điện năm 2019, sau thời gian đường dây điện bị hỏng, gia đình tôi tự thay thế, đến đầu năm 2021, Công ty đến cắt số dây điện gia đình đã thay thế mà không thông báo cho gia đình biết. Đề nghị đại biểu HĐND các cấp quan tâm chỉ đạo các cơ quan có liên quan làm rõ?*

**Trả lời:** Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo công an xã làm rõ vụ việc như sau: năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân cho gia đình bà Phạm Thị Hà mượn đường dây điện của công ty sử dụng, qua thời gia sử dụng một số đoạn dây bị hư hỏng, hở mối, đứt đoạn vướng mắt vào vườn cây cao su gây nguy hiểm cho công nhân làm việc tại vườn cây. Đến năm 2021, Công ty đã thông báo với hộ dân việc lấy lại đường dây điện và tiến hành thu hồi đường dây điện để đảm bảo an toàn cho công nhân của Công ty.

**Nội dung 2:** *Cử tri Trung Tóc Lệnh, thôn 3, xã Ia Dom kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân xã quan tâm sửa chữa lại hệ thống nước tự chảy vì hiện nay nước ít, không đủ để bà con sử dụng, vào mùa khô sẽ không có nước.*

**Trả lời:** Ủy ban nhân dân xã đã tiến hành sửa chữa hư hỏng tại bể đầu mối, hiện nay đã khắc phục xong và hệ thống đảm bảo dẫn nước về khu vực bể chứa nước phục vụ Nhân dân sử dụng.

**Nội dung 3:** *Cử tri Phạm Công Hưng, thôn 3, xã Ia Dom kiến nghị: Đề nghị Công ty cổ phần cao su Sa Thầy xử lý một số cây cao su có thể gãy đổ ngay sát nhà dân.*

**Trả lời:** Ủy ban nhân dân xã đã làm việc với Công ty cổ phần cao su Sa Thầy kiểm tra thực tế tại hộ dân, qua kiểm tra khoản cách từ cây cao su đến nhà dân từ 7-8m nên không có khả năng đổ sát nhà dân, Công ty đã cho chủ trương hộ

gia đình có thể cắt tía một số nhánh cây vươn dài về phía nhà dân để đảm bảo an toàn.

**Nội dung 4:** *Cử tri Vũ Thị Kim, thôn 3, xã Ia Dom kiến nghị: Đề nghị làm rõ Tổ tiết kiệm vay vốn của thôn có nhằm lẫn hay không trong việc thu tiền tiết kiệm hằng tháng đối với bà.*

**Trả lời:** Đính chính tên cử tri là Vũ Thị Quyên (*Không phải tên Vũ Thị Kim như phản ánh*). Ủy ban nhân dân xã đã đề nghị các hội nhận ủy thác vốn vay phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện tuyên truyền cho hộ vay nắm rõ mục đích gửi tiết kiệm hằng tháng và đã đối chiếu số tiền gửi tiết kiệm của hộ vay đúng với số tiền đã gửi.

**Nội dung 5:** *Cử tri Hà Văn Hợp, thôn 1, xã Ia Dom kiến nghị: Hiện cầu vào nghĩa trang Nhân dân xã đã bị nước lũ xói mòn không thể đi lại. Đề nghị UBND xã quan tâm sửa chữa.*

**Trả lời:** Qua kiểm tra thực tế công trình cầu vào nghĩa trang vẫn bình thường, chỉ bị nước lũ tràn qua gây xói mòn ở 01 điểm đầu cầu. Ủy ban nhân dân xã đã khắc phục đảm bảo đi lại bình thường.

**Nội dung 6:** *Cử tri Trần Thị Thanh Tâm, thôn 3, xã Ia Dom kiến nghị: Đề nghị HĐND xã làm rõ việc phân bổ kinh phí hoạt động cho các tổ chức đoàn thể thôn không đồng đều, gây hiểu nhầm, không tạo được động lực thực hiện tốt nhiệm vụ tại thôn.*

**Trả lời:** Thực hiện Nghị quyết số 55 ngày 22/10/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của NQ 36/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kontum; tại Khoản 3, Điều 5 có quy định về sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 6 (NQ số 36) như sau: “2. Khoản kinh phí hỗ trợ hoạt động cho mỗi thôn, tổ dân phố 20.000.000 đồng/thôn, tổ dân phố/năm. Việc chi kinh phí hỗ trợ trong phạm vi mức khoán này do Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định, không bao gồm chức danh Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng Ban công tác mặt trận và Thôn đội trưởng. Ngoài mức khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động nêu trên, tùy theo điều kiện khả năng cân đối ngân sách, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trình cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ bổ sung kinh phí hoạt động cho phù hợp với nhiệm vụ thực tế được giao.” Ngoài ra năm 2022 Hội đồng nhân dân huyện đã phân bổ thêm 10 triệu đồng/thôn hỗ trợ nâng tổng số tiền mỗi thôn là 30 triệu đồng/thôn. Trong kỳ họp lần thứ 3 Hội đồng nhân dân xã đã họp và phân bổ kinh phí năm 2022, sau khi đưa ra xem xét, thảo luận tất cả đại biểu Hội đồng nhân dân xã đều nhất trí cao, thống nhất hỗ trợ thêm phụ cấp cho Chi hội phụ nữ cao hơn các đơn vị khác là 100 nghìn đồng nhằm hỗ trợ Chi hội phụ nữ, phụ nữ dưới các thôn tham gia hòa giải tại cơ sở, hỗ trợ một phần kinh phí cho tập luyện, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tham gia các hội thao do huyện, xã tổ chức. Qua biểu quyết, các đại biểu Hội đồng nhân dân xã đều nhất trí cao và biểu quyết, đã được cụ thể hóa thành Nghị quyết theo đúng tinh thần của đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

**Nội dung 7:** Cử tri Trần Thị Thanh Tâm, thôn 3, xã Ia Dom kiến nghị: Hiện nay người từ các địa bàn khác về thôn rất nhiều nhưng Công an xã chưa cung cấp đầy đủ danh sách những người này dẫn đến Tổ cộng đồng gặp khó khăn trong công tác quản lý, giám sát. Đề nghị Công an xã cung cấp danh sách, phối hợp với Tổ cộng đồng thôn thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống Covid-19.

**Trả lời:** Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với các công ty đứng chân trên địa bàn, Trưởng thôn các thôn thường xuyên rà soát, lập danh sách những công dân đến địa bàn xã; kịp thời cung cấp đầy đủ danh sách cho Tổ cộng đồng các thôn biết để cùng phối hợp với Tổ cộng đồng trong công tác kiểm soát người ra/vào địa bàn để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

**Nội dung 8:** Cử tri Hà Thị Tuyết, thôn Ia Muung, xã Ia Dom) và cử tri Xa Văn Tinh, thôn 1, xã Ia Dom kiến nghị: Thời gian gần đây tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thôn diễn biến phức tạp, vào ban đêm một số đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên chạy xe máy quá tốc độ, net pô gây mất trật tự. Đề nghị UBND xã có biện pháp xử lý triệt để tình trạng trên.

**Trả lời:** Ủy ban nhân dân xã ghi nhận ý kiến của cử tri và đã chỉ đạo lực lượng Công an tiếp tục triển khai Kế hoạch tuần tra kiểm soát, An ninh trật tự và An toàn giao thông trên địa bàn xã nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn xã nói chung. Thời gian tới, tiếp tục chỉ đạo Công an xã tăng cường phối hợp với đội giao thông Công an huyện và các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp xe cải tạo, độ chế, chạy quá tốc độ, net pô gây mất trật tự trên địa bàn xã.

**Nội dung 9:** Cử tri Lữ Văn Hoàn, thôn Ia Muung, xã Ia Dom kiến nghị: Đoạn đường từ cầu Suối Cọp đến khu dân cư 14 hộ có nhiều đường rẽ, mặc dù đã gắn biển báo nhưng bị taluy dương che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã có biện pháp để đảm bảo an toàn giao thông cho Nhân dân.

**Trả lời:** Ủy ban nhân dân xã ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri và sẽ phối hợp với đơn vị quản lý tuyến đường quốc lộ 14C để thường xuyên phát dọn 02 bên tuyến đường; kiểm tra, cắm mới và chỉnh sửa lại các biển báo để tránh khuất tầm nhìn giúp người tham gia giao thông quan sát và thực hiện. Đồng thời đề nghị đơn vị quản lý quốc lộ 14C xem xét mở rộng các điểm nổi để người tham gia giao thông dễ quan sát, hạn chế tai nạn giao thông.

### **3. Xã Ia Toi:**

**Nội dung 1:** Cử tri Mạc Văn Long (thôn 9, xã Ia Toi): Gia đình tôi có tham gia dự án nuôi cá, năm 2020 bị lũ quét cuốn trôi nhưng chưa nhận được hỗ trợ về thiệt hại tài sản. Đề nghị UBND xã quan tâm xem xét giải quyết.

**Trả lời:** Đối với trường hợp của Hộ gia đình tham gia dự án của địa phương căn cứ vào Văn bản số 234/UBND-KGVX ngày 29/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Về cơ chế xử lý rủi ro khi tham gia dự án: Trường hợp rủi ro do thiên tai, dịch bệnh làm cho diện tích cây trồng bị mất

trắng hoặc vật nuôi bị chết gây thiệt hại cho hộ tham gia dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố xem xét xóa nợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí ban đầu sau khi có xác nhận cụ thể về nguyên nhân gây thiệt hại, hậu quả thiệt hại của cơ quan chức năng và khả năng thu hồi vốn của hộ tham gia dự án của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban quản lý dự án cấp xã.

Ủy ban nhân dân xã căn cứ vào biên bản kiểm tra thiệt hại sẽ tiến hành tổng hợp xin ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện để xem xét xóa nợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí cho các hộ dân tham gia dự án bị thiệt hại.

**Nội dung 2:** *Cử tri xã Ia Toi kiến nghị: Vào mùa khô nhiều khu vực thiếu nước sinh hoạt, việc đào, nạo vét giếng gặp nhiều khó khăn. Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm, có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ lâu dài giúp bà con Nhân dân.*

**Trả lời:** Ủy ban nhân dân xã đã tiến hành khảo sát các vị trí, khu vực thường xuyên bị thiếu nước sinh hoạt, tổng hợp báo cáo cấp trên để bố trí kinh phí hỗ trợ.

**Nội dung 3:** *Cử tri Mai Văn Bình (thôn 8 - xã Ia Toi) kiến nghị: Đề nghị cấp trên hỗ trợ một phần kinh phí cho Nhân dân thôn 8 lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng đường giao thông nông thôn nhân dịp Tết Nguyên đán 2022.*

**Trả lời:** Hiện nay đường giao thông nông thôn 8 đã được đầu tư lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng.

**Nội dung 4:** *Cử tri Đặng Văn Thuộc (thôn 7 - xã Ia Toi) kiến nghị: Hiện nay một số hộ dân làng Chài mong muốn kéo bè nuôi cá vào gần bờ do mùa này nước và sóng lớn không đảm bảo an toàn cho người dân. Đề nghị UBND xã quan tâm, xem xét.*

**Trả lời:** Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản (QCVN 02-22:2015/BNNPTNT do Tổng cục Thủy sản biên soạn) theo đó:

Vị trí đặt lồng/bè phải nằm trong vùng quy hoạch để phát triển nuôi trồng thủy sản hoặc phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền; không bị ảnh hưởng bởi lũ, phương tiện giao thông thủy, mực nước không bị thay đổi đột ngột, không có dòng xoáy và không bị ảnh hưởng của các nguồn gây ô nhiễm; chọn nơi có dòng nước chảy thẳng, lưu tốc 0,2-0,5 mét/giây (m/s). Nếu nuôi hồ chứa phải lựa chọn nơi có dòng chảy, không nuôi cá lồng/bè trong eo, ngách. Đáy lồng/bè phải cách đáy sông/hồ ít nhất 0,5 m vào lúc mức nước thấp nhất. Trường hợp đặt lồng/bè thành từng cụm: các cụm lồng/bè khi đặt song song phải cách nhau tối thiểu 10m; khi đặt so le, nối tiếp cách nhau tối thiểu 200m. Mật độ lồng/bè ở khu vực nước chảy chiếm tối đa 0,2% diện tích mặt nước lúc mức nước thấp nhất; khu vực nước tĩnh chiếm tối đa 0,05% diện tích mặt nước lúc mức nước thấp nhất.

Căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất của huyện thì vị trí làng chài hiện nay nằm trong vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản kết hợp với du lịch của địa phương nên không di chuyển lồng bè vào gần bờ.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai đối với một số nội dung giải quyết, trả lời cử tri trên địa bàn huyện./.

***Nơi nhận:***

- TT HĐND huyện (b/c);
- Đại biểu HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT-TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Văn Nhàn**